
รายงานคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และ 

การประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ 
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี 
     

 
 การประชุมคณะมนตรีบริหาร (Executive Council) ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ของ 
สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) ครั้งที่ ๑๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - 
๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี โดยคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เดินทางเข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวประกอบด้วย 

๑. พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  - หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
๒. พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  - ผู้แทนไทย 
๓. พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  - ที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย 
๔. นายกิตติ  เสรีประยูร - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
   กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
   ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
   ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  - เลขานุการคณะผู้แทนฯ 
๕. นางนภัสสร  จินตวิโรจน์ ชั้นประดับ - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
   ส านักการต่างประเทศ 
   ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนฯ 
๖. พลอากาศโท สุรวิทย์  ศศิขัณฑ์ - ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการคณะผู้แทน 
 

การประชุมคณะมนตรีบริหาร (Executive Council) ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชา-
รัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) ครั้งที่ ๑๑ ในครั้งนี้ มีผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมจาก
ประเทศสมาชิกทั้งสิ้น ๒๓ ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิรัก สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐ-
อิสลามอิหร่าน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐไซปรัส รัฐคูเวต เลบานอน โอมาน 
ปาเลสไตน์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐตุรกี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศผู้สังเกตการณ์ ๒ ประเทศ 
ได้แก่ รัฐเอกราชซามัว และติมอร์เลสเต องค์การระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์ จ านวน ๑ องค์กร ได้แก่ 
สหภาพรัฐสภาแห่งองค์การความร่วมมืออิสลาม (Parliamentary Union of OIC - PUIC) มีผู้เข้าร่วมการประชุม 
จ านวน ๑๘๗ คน โดยมีก าหนดการประชุม ระเบียบวาระ และสาระการประชุม ปรากฏดังนี้ 
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ก าหนดการการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของ APA 
 

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
 

 
 คณะผู้แทนเดินทางถึงท่าอากาศยาน Istanbul Atatürk International Airport นครอิสตันบูล  
 คณะผู้แทนเดินทางไปยังโรงแรม Hilton Bomonti โรงแรมทางการของการประชุม 
 คณะผู้แทนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม Hilton Bomonti Hotel ณ ชั้น Lobby   

18:00 อาหารค่ า 
สถานที่ : ห้องอาหาร The Globe Restaurant / ชั้น M1 

วันที่ 1 
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

06:30 - 09:30 อาหารเช้า 
สถานที่ : ห้องอาหาร The Globe Restaurant / ชั้น M1  

10:00 - 12:00 การประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ 2 ของ APA 
 การรับรองระเบียบวาระการประชุม 
 การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และผู้กล่าวรายงานการประชุม 
 การกล่าวรายงานโดย นาง Asuman ERDOĞAN ประธานการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ 1 
 และหัวหน้าคณะผู้แทนตุรกีใน APA  
 การกล่าวถ้อยแถลงโดย H.E Dr. Mohammad Reza Majidi เลขาธิการ APA 
 การกล่าวรายงานโดยรองเลขาธิการ APA เกี่ยวกับงบประมาณและแผนงานของ APA  
 การพิจารณาและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อมติที่จะมีการรับรองในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ 
 การยืนยนัผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับต าแหน่งรองประธาน APA ในปี 2562  
 การพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับต าแหน่งประธาน APA ในปี 2562 – 2563  
 การพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ครั้งที่ 11  
 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 2 / ชั้น M4 Floor, Meeting Area 

12:00 - 14:00 อาหารกลางวัน 
สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 1 / ชั้น M4 Floor, Meeting Area 

14:30 - 15:00  การเยี่ยมคารวะ Hon. Binali YILDIRIM ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐตุรกี และประธาน APA 
 โดยหัวหน้าคณะผู้แทน APA และเลขาธิการ APA 
สถานที่ : ห้อง Summit Board Room – ชั้น 34 Main Building  

15:15 - 18:00  พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ครั้งที่ 11 
 การบรรเลงเพลงชาติตุรกี 
 การกล่าวต้อนรับโดย Hon. Asuman ERDOĞAN หัวหน้าคณะผู้แทนตุรกีใน APA 
 การกล่าวถ้อยแถลงโดย Hon. Dr. Mohammad Reza MAJIDI เลขาธิการ APA  
 การกล่าวถ้อยแถลงโดย Hon. Muhammad Sadiq  SANJRANI ประธานวุฒิสภาปากีสถาน   
 การกล่าวถ้อยแถลงโดย Hon. Dr. Ali ARDESHIRLARIJANI ประธานรัฐสภาอิหร่าน 
 การกล่าวถ้อยแถลงโดย Hon. Binali YILDIRIM ประธานรัฐสภาตุรกีและประธาน APA 
 การกล่าวถ้อยแถลงโดย Hon. Chairman จากรัฐสภาประเทศสมาชิก  
 พิธีการถ่ายภาพร่วมกัน 
สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 3-4 / ชั้น M4, Meeting Area 
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19:30 - 21:00 งานเลี้ยงอาหารค่ า เจ้าภาพโดย Hon. Binali YILDIRIM, ประธานรัฐสภาตุรกี และประธาน APA 
สถานที ่: รอการยืนยัน 
การแต่งกาย :  Lounge Suit/ชุดประจ าชาติ 

การประชุมวันที่ 2 
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

06:30 - 08:30 อาหารเช้า 
สถานที:่ ห้องอาหาร The Globe Restaurant / ชั้น M1  

09:00 - 10:30  การประชุมสมัชชาใหญ่   
 การรับรองระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 11  
 การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และผู้กล่าวรายงานการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 11 
 การกล่าวรายงานการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ 2  
สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 3-4 / ชั้น M4, Meeting Area 

10:30 - 11:00 พัก 
11:00 - 13:00  การประชุมสมัชชาใหญ่ (ต่อ) 

 การอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ : “การส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในเอเชีย” 
สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 3-4 /  ชั้น M4, Meeting Area 

11:00 - 13:00  การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของ APA และการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและ
 วัฒนธรรมของ APA 
สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 2 / ชั้น M4, Meeting Area 

13:00 - 14:00 อาหารกลางวัน 
สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 1 / ชั้น M4, Meeting Area 

14:00 - 16:00  การประชุมสมัชชาใหญ่ (ต่อ) 
 การอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ : “การส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในเอเชีย” 

สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 3-4 /  ชั้น M4, Meeting Area 
14:00 - 16:00  การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ APA  

สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 2 / ชั้น M4 Floor, Meeting Area 
16:00 - 16:30 พัก 

  16:30 - 18:30   การประชุมสมัชชาใหญ่ (ต่อ) 
 การอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ : “การส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในเอเชีย” 

สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 3-4 /  ชั้น M4, Meeting Area 
 

16:30 - 18:30 
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงานของ APA 
สถานที:่ ห้อง Grand Ballroom 2 / ชั้น M4, Meeting Area 

19:30 - 21:00 งานเลี้ยงอาหารค่ า เจ้าภาพโดย Mrs. Asuman ERDOĞAN หัวหน้าคณะผู้แทนตุรกีใน APA ปฏิบัติ
หน้าที่ประธาน APA 
สถานที่ : Hilton Hotel Bosphorus / Cumhuriyet Cad. No: 50 34367 Harbiye - İstanbul 
การแต่งกาย: Casual Smart (ล าลองกึ่งทางการ) 
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วันที่ 3 
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 

06:30-08:30 อาหารเช้า 
สถานที:่ ห้องอาหาร The Globe Restaurant / ชั้น M1 

09:00- 11:00  การประชุมสมัชชาใหญ่ (ต่อ) 
 การอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ : “การส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในเอเชีย” 

สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 3-4 / ชั้น M4, Meeting Area 
09:00 - 11:00  การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืนของ APA     

สถานที่ : Grand Ballroom 2 / M4 Floor, Meeting Area 
11:00 – 11:30 พัก 
11:30- 13:00  การประชุมสมัชชาใหญ่ (ต่อ) 

 การอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ : “การส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในเอเชีย” 
สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 3-4 / ชั้น M4, Meeting Area 

11:30 - 13:00 การประชุมคณะกรรมการยกร่างปฏิญญาอิสตันบูล ISTANBUL DECLARATION 
สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 2 / ชั้น M4, Meeting Area 

13:00 – 14:30 อาหารกลางวัน 
สถานที่ : ห้อง Grand Ballroom 1 / ชั้น M4, Meeting Area  

14:00- 17:00  การเตรียมการจัดท ารายงานการประชุม 
สถานที่ : ห้องท างานฝ่ายเลขานุการ APA  

17:00- 18:30  การประชุมสมัชชาใหญ่ (พิธีปิดการประชุม) 
 การน าเสนอและการรับรองร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของ APA  
 การน าเสนอปฏิญญาอิสตันบูล  
 การรับรองร่างรายงานการประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ครั้งที่ 11  
 การยืนยันผู้เข้ารับต าแหน่งประธาน APA ปี 2562 - 2563  
 ถ้อยแถลงปิดการประชุมโดย Hon. Asuman ERDOĞAN, หัวหน้าคณะผู้แทนตุรกีใน APA  
สถานที:่ ห้อง Grand Ballroom 3-4 / ชั้น M4 Floor, Meeting Area 

18.30 – 18.45 การแถลงข่าว 
สถานที:่ รอการยืนยัน 

19.00-21.00 อาหารค่ า 
สถานที:่ ห้องอาหาร The Globe Restaurant / ชั้น M1 

วันที่ 4 
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 

ทัศนศึกษา 
10.30 
11.00 
13.30 
14.00 
16.00 

ออกจากโรงแรม Hilton Bomonti Hotel ไปยัง Kabataş Pier 
ล่องเรือชมทิวทัศน์พร้อมรัประทานอาหารกลางวัน  
เดินทางออกจาก Kabataş  Pier เพื่อไปยัง Grand Bazaar 
เยี่ยมชมสภาพเศรษฐกิจ ณ ตลาด Grand Bazaar 
เดินทางกลับสู่โรงแรม Hilton Bomonti Hotel 
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19.00-21.00 
 

อาหารเย็นตามอัธยาศัย 
สถานที่ : ห้องอาหาร The Globe Restaurant / ชั้น M1 

วันที่ 5 
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๑ 

06:30-10:00 อาหารเช้า 
สถานที:่ ห้องอาหาร The Globe Restaurant / ชั้น M1 

 คณะผู้แทนเดินทางกลับ 
 

การประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (The 2nd Executive Council) 
 

 การประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ านวน ๒๐ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลาม
อัฟกานิสถาน สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐไซปรัส 
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐอิรัก ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 
สาธารณรัฐคาซัคสถาน รัฐคูเวต เลบานอน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ปาเลสไตน์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สาธารณรัฐตุรก ีสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และราชอาณาจักรไทย  
 

 ที่ประชุมได้ให้การรับรองระเบียบวาระการประชุม โดยได้มีมติเลือกนาง Asuman ERDOGAN 
สมาชิกรัฐสภาตุรกี เป็นประธานการประชุม ดร. Chhit Kim YEAT ผู้แทนจากกัมพูชา เป็นรองประธานการประชุม 
และ นาง Nuzhat  SADIQ ผู้แทนจากปากีสถานเป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม จากนั้น นาย Ali KHORRAM  
รองเลขาธิการ APA ได้น าเสนอรายงานคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ ซึ่งที่ประชุมได้รับรองให้มีการพิจารณาร่างข้อมติ
จ านวน ๖ ฉบับจากคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่างข้อมติจ านวน ๙ ฉบับ  
จากคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ นี้ ได้มีการรับรอง
ร่างข้อมติจ านวน ๑๐ ฉบับเพ่ิมเติม โดยร่างข้อมติ ๙ ฉบับ จากคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมือง และอีก ๑ ฉบับ 
จากคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงาน 
 

 นาย Mohammad Reza MAJIDI เลขาธิการ APA ได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมาธิการด้าน
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา APA ได้มีการด าเนินการต่าง ๆ และมีความพยายามผลักดันข้อมติให้เกิดเป็นรูปธรรม 
อาทิ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การด าเนินการตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) การจัดการทรัพยากรน้ า การขจัดความยากจน และทรัพยากรพลังงาน เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการ
ต่าง ๆ นั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกของ APA เพ่ือให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

   จากนั้น นาย Ali KHORRAM รองเลขาธิการ APA ได้น าเสนอรายงานด้านงบประมาณและแผนงาน
ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงาน โดยส่วนแรกได้กล่าวถึงความผันผวนทางการเมืองในอิรัก
และการเลื่อนการเลือกตั้ง ซึ่งท าให้อิรักไม่สามารถจะด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณในปี ๒๕๖๑ ได้ 
อย่างไรก็ดี ส านักงานเลขาธิการ APA ได้รับข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ เช่น การแก้ไขกฎบัตร ข้อบังคับ 
ระเบียบการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเสนอโดยรัสเซีย ซึ่งข้อเสนอขอแก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจาก ๕ คณะกรรมาธิการ
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีบริหารอีกครั้งเพ่ือพิจารณา โดยส าหรับร่างข้อมติว่าด้วยงบประมาณและ
แผนงานของ APA ในปี ๒๕๖๑ ที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจากปี ๒๕๖๐ 
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 ในประเด็นของรูปแบบการช าระค่าบ ารุงรายปีให้แก่ APA นั้น นาย KHORRAM ได้อ้างถึงแนวทาง
ของคณะมนตรีบริหารที่เกิดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี ๒๕๖๐ (ข้อมติว่าด้วยแผนงาน
งบประมาณของ APA เลขที่ APA/Res/2017/14) โดยเลขาธิการ APA ได้แจ้งไปยังรัฐสภาสมาชิก APA เมื่อวันที่ 
๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และขอให้ประเทศสมาชิกได้พิจารณาแนวทางการช าระเงินค่าบ ารุงองค์กร ๓ แนวทาง คือ 
๑. ตามสัดส่วน GDP ของประเทศ ๒. ตามอัตราเท่ากันทุกประเทศ และ ๓. ตามอัตราแรกเริ่มเท่ากันทุกประเทศ
บวกด้วยสัดส่วน GDP โดยแจ้งว่าร้อยละ ๖๐ ของประเทศส่วนใหญ่สนับสนุนแนวทางท่ี ๑ คือ ช าระตามสัดส่วน 
GDP ของประเทศ และน้อยกว่าร้อยละ ๔๐ สนับสนุนแนวทางการช าระตามอัตราเท่ากันทุกประเทศ ดังนั้น 
ส านักงานเลขาธิการ APA จึงพิจารณาเห็นว่า แนวทางการช าระเงินค่าบ ารุงแบบผสมผสานตามแนวทางที่ ๓ 
จึงเป็นแนวทางท่ีทุกประเทศพึงพอใจมากที่สุด โดยขอให้ที่ประชุมได้ตัดสินใจในประเด็นดังกล่าว ซึ่งผู้แทนจาก
ปากีสถานยังคงแสดงความเห็นที่จะสนับสนุนแนวทางการช าระค่าบ ารุงเท่ากันทุกประเทศที่ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์-
สหรัฐฯ (อัตราตามที่เลขาธิการ APA น าเสนอในรายงาน) โดยส าหรับประเทศไทยได้มีการแสดงท่าทีเป็นหนังสือ
จากประเทศไทยไปยังส านักงานเลขาธิการ APA แล้ว โดยประเทศไทยไม่ขัดข้องส าหรับการช าระเงินค่าบ ารุง 
และแนวทางการช าระนั้น ขอให้เป็นไปตามมติของ APA 
 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ ของ APA ยังได้มีมติต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. แต่งตั้ง พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ 

ใน APA ด ารงต าแหน่งรองประธาน APA และประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมวัฒนธรรม 
ในปี ๒๕๖๒ (โดยต าแหน่ง) 

๒. แต่งตั้ง นาย Chhit Kim YEAT สมาชิกวุฒิสภากัมพูชา ด ารงต าแหน่งรองประธาน APA และ
ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมือง ในปี ๒๕๖๒ 

๓. แต่งตั้ง นาย Alexey LYASCHENKO สมาชิกสภาดูมารัสเซีย ด ารงต าแหน่งรองประธาน APA 
และประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔. แต่งตั้ง Ms. TALEBANI สมาชิกรัฐสภาอิรัก ด ารงต าแหน่งรองประธาน APA และประธาน
คณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงาน 

๕. เห็นชอบให้วุฒิสภาของปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพ และประธานวุฒิสภาปากีสถานจะด ารง
ต าแหน่งประธาน APA ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  

๖. ให้การรับรองร่างระเบียบวาระการประชมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของ APA โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ต่อมาเวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Binali YILDIRIM 
ประธานรัฐสภาตุรกี ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ APA ครั้งที่ ๑๑   
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พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนฯ เข้าเยี่ยมคารวะ 
นาย Binali YILDIRIM ประธานรัฐสภาตุรกี ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ APA ครั้งที่ ๑๑ 
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พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งท่ี ๑๑  
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในเวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ เข้าร่วมพิธีเปิด
การประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของ APA โดย นาง Asuman ERDOGAN สมาชิกรัฐสภาตุรกีและหัวหน้า
คณะผู้แทนตุรกีกล่าวต้อนรับคณะผู้แทน APA ที่เข้าร่วมการประชุม จากนั้นนาย Mohammad Reza MAJIDI 
เลขาธิการ APA กล่าวถ้อยแถลงและกล่าวถึงความคืบหน้าการด าเนินการที่ผ่านมาของ APA และกล่าวถึงหัวข้อหลัก
ของการประชุมคือ “การส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย” โดยได้กล่าวถึงการด าเนินการที่ผ่าน
ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ APA ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการท างานที่ผ่านมา
อย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ยังขอให้ประเทศ
สมาชิก APA ได้ให้ความร่วมมือผ่านกระบวนการการทูตรัฐสภาเชิงเศรษฐกิจ (parliamentary economic diplomacy) 
ในการสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ให้ลุล่วง 
 

นาย Ali Khan SAIF ผู้แทนประธานวุฒิสภาปากีสถาน ได้กล่าวในนามประธานวุฒิสภาปากีสถาน 
คาดหวังถึงความส าเร็จจากแนวทางการด าเนินการในการประชุมที่เมืองกวาดาร์ จะเป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิด
ความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งเป็นหนทางส าคัญใน
ภาวะโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างส าเร็จ   
 

นาย Mohd Faisal SAMMY รองประธานสภาอัฟกานิสถาน กล่าวถึงความขัดแย้งภายในประเทศ
ที่มีมากกว่า ๔๐ ปี โดยชี้ว่า รัฐสภาควรเป็นศูนย์กลางในความร่วมมือ และเรียกร้องให้ APA สนับสนุนทางด้าน
การเมืองและด้านเศรษฐกิจในการขจัดความยากจน ความไม่ม่ันคง และการคอร์รัปชั่น 
 

นาย Ali ARDESHIRLARIJANI ประธานสภาอิหร่าน กล่าวถึง แนวทางการท างานระหว่างประเทศ
มีความโปร่งใสมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียควรมีการก าหนดบทบาทของตัวเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้มีการแยกตัวจากกฎและความร่วมมือระหว่างประเทศมากมาย อาทิ การถอนตัวจาก
ความตกลงปารีส (ด้านภูมิอากาศ) การถอนตัวจากข้อตกลงทางการค้า เป็นต้น การสร้างอัตลักษณ์ของเอเชีย
เป็นสิ่งแรกที่จะท าให้ประเทศต่าง ๆ นั้นเปรียบเสมือนการอยู่บนเรือล าเดียวกัน และสร้างพลังขับเคลื่อนให้เกิด
ความส าเร็จร่วมกัน 
 

จากนั้น นาย Binali YILDIRIM ประธานรัฐสภาตุรกี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ 
APA ครั้งที่ ๑๑ อย่างเป็นทางการ โดยกล่าวถึงการสร้างหนทางในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใหม่ 
ทั้งการก่อการร้าย และการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
 

จากนั้น คณะผู้แทนฯ ที่เข้าร่วมการประชุมได้มีการถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะเริ่มการเข้าสู่การประชุม
สมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ อย่างเป็นทางการ 
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คณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ 
ถ่ายภาพร่วมกัน ในช่วงพิธีเปิดการประชุม 

 
การประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๑  
 

 การประชุมสมัชชาใหญ่ (Plenary Session) ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ช่วงที่ ๑ มีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกนาง Asuman ERDOGAN ผู้แทนประธานรัฐสภาตุรกีเป็นประธาน
การประชุมสมัชชาใหญ่ นาย Binh จากรัฐสภาเวียดนามเป็นรองประธานการประชุม และนาง N. Sediq สมาชิก
วุฒิสภาปากีสถาน เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ทั้งนี้ นาง N. Sediq ได้รายงานการประชุมคณะมนตรีบริหาร 
ครั้งที่ ๒ ทีจ่ดัขึ้นในวันก่อนหน้าให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุม   
 

 จากนั้น ที่ประชุมได้มีการด าเนินการอภิปรายทั่วไป (General Debate) ภายใต้หัวข้อหลักของ
การประชุมคือ “การส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย” โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปรายในประเด็น
ดังกล่าวเป็นล าดับ ดังนี้ 
 

 นาย Bihn สมาชิกรัฐสภาเวียดนาม กล่าวถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่ ๔ ที่ก าลังเปลี่ยนแปลง
สังคม ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้าง APA ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ APA ควรมีการเสริมสร้างองค์กรให้มีความ-
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น การปรับวาระการท างาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐของ APA การสร้างโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างประเทศสมาชิก APA เป็นต้น 
 

 นาย LYASCHENKO สมาชิกสภาดูมารัสเซีย กล่าวถึงภัยคุกคามใหม่ที่ร้ายแรงในปัจจุบันมาในหลาย
รูปแบบ แม้กลุ่มรัฐอิสลาม (ISIS) จะมีการด าเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ภัยคุกคามทางด้านการก่อการร้ายอื่น ๆ 
ก็เป็นสิ่งทีป่ระเทศต่าง ๆ จะต้องให้ความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามดังกล่าว 
 
 
 



- ๑๐ - 
 
 

 นาย GUANGYA สมาชิกรัฐสภาจีน กล่าวถึงความเชื่อ ๔ ประการ ในการสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจว่า 
๑) การรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความเงียบสงบ รักษาไว้ซึ่งความเท่าเทียมและการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติจะสามารถคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งได้ ๒) การส่งเสริมการพัฒนา
และความรุ่งเรืองในเอเชีย ความร่วมมือและเสรีทางการค้า ความเชื่อมโยงภาคส่วนทางสังคม การเปิดโอกาสความร่วมมือ
ที่เพ่ิมขึ้นต่อการวางกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ ๓) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความสัมพันธ์ในเอเชียและยุทธศาสตร์
ร่วมกันของเอเชีย และ ๔) การเรียนรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
 

 พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้แสดง
ความชื่นชมการท างานของ APA ในด้านเศรษฐกิจในทุกแง่มุม รวมถึงกล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และขอให้ที่ประชุมได้ให้ความร่วมมือกัน
ในการประสานงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกันในเอเชีย 
 

 นาย Kumar JHA สมาชิกรัฐสภาอินเดีย กล่าวถึงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจะบรรลุผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของคนในภูมิภาคเอเชีย โอกาสการเข้าถึงการศึกษา บริการทางสุขภาพ 
การเข้าถึงแหล่งไฟฟ้าและแหล่งน้ าที่ถูกสุขลักษณะอย่างเท่าเทียม จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนัก
ร่วมกัน โดยเชื่อว่า APA จะเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการผลักดันความพยายามต่าง ๆ  ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 นาย Ngoun NHEL รองประธานรัฐสภากัมพูชา คนที่หนึ่ง กล่าวถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ลดลง ซึ่งสวนทางกับความไม่เท่าเทียมกันที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียม การจะบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในภาพรวม ประเทศต่าง ๆ ควรที่จะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและ
ความมั่นคง สนับสนุนระบบและเคารพกติกาพ้ืนฐานระหว่างประเทศ ส่งเสริมการค้าและการลงทุนอย่างเสรี รวมถึง
เสริมสร้างและสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้มีความแข็งแกร่ง 
 

 นาง CORTUNA สมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์ กล่าวถึงการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค ต้องการความร่วมมือภายใต้จิตวิญญาณแห่งความเท่าเทียมและความเป็นหุ้นส่วน
ในการสร้างความแข็งแกร่งบนรากฐานของสันติภาพและความรุ่งเรืองทางสังคมร่วมกัน 
 

 นาย ADIANTO สมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย กล่าวถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรมีการกระจาย
ผลได้ไปสู่ทุกระดับของสังคม รัฐสภาอันเป็นหน่วยทางสังคมจะต้องมีความพยายามในการส่งเสริมนโยบายและ
บทบาทน าในการสร้างความรุ่งเรืองให้กับประชากรในประเทศ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนกันของประชาคมโลก และการส่งผ่านทางเทคโนโลยีจะกระตุ้นการพัฒนาของประเทศแต่ละประเทศ 
 
การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของ APA และการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ 
APA 
 

 การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของ APA และการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม
ของ APA จัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีประเทศท่ีเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
อัฟกานิสถาน กัมพูชา อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก รัสเซีย ตุรกี คูเวต ปากีสถาน คาซัคสถาน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
และประเทศไทย 
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 พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้ท าหน้าที่
ประธานการประชุมดังกล่าว โดยภายหลังจากที่ประชุมได้ให้การรับรองระเบียบวาระการประชุม โดยมีผู้แทนจาก
อัฟกานิสถานท าหน้าที่รองประธานการประชุม และนาย Ali KHORRAM รองเลขาธิการ APA ท าหน้าที่ผู้ช่วยประธาน
การประชุม 
 

 โดยพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณ
รัฐสภาตุรกีท่ีได้จัดการประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาสถานการณ์ของสมาชิกรัฐสภาสตรีในเอเชีย 
โดย ดร. R. Kavachikhan สมาชิกรัฐสภาตุรกีและหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาตุรกีในสหภาพรัฐสภา ได้น าเสนอ
รายงานหัวข้อ “การส่งเสริมสตรี” โดยเน้นย้ าแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์รวมเข้าด้วยกัน 
(STEM Education) การให้ข้อมูลที่น่าสนใจในการส่งเสริมสถานการณ์ของสตรีในตุรกีในด้านต่าง ๆ 
 

 นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภาสตรีจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม อาทิ อิหร่าน คาซัคสถาน รัสเซีย 
ปากีสถาน อิรัก เวียดนาม และอินโดนีเซีย ต่างได้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของสตรี
ภายในประเทศ และการบรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ทางสังคม ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาของประเทศอิรักได้กล่าวถึง
สถานการณ์ของสตรีชาวอิรักที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของภัยสงคราม อาทิ ชนกลุ่มน้อย IZADI ในอิรัก 
สมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซียได้เสนอให้มีการจัดให้เด็กผู้หญิงพบผู้น าในการประชุมที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ นาย Ali KHORRAM 
ได้กล่าวถึงข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นที่มีความขัดแย้ง 
รวมถึงข้อมติที่เกี่ยวข้องของ APA นอกจากนี้ ยังขอให้ผู้แทนจากอิหร่านได้น าส่งรายงานเกี่ยวกับบทบาทของสตรี
ทางด้านกีฬาในการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีที่กรุงเทพฯ ปี ๒๕๖๒ 
 

 ต่อมา คณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมได้มีการพิจารณาร่างข้อมติจากการประชุมคณะ-
กรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองอิชเมียร์ ตุรกี ก่อนให้การรับรองและน าส่งไปยังที่ประชุม
สมัชชาใหญ่เพ่ือให้การรับรองต่อไป 
 

 
 

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ  
กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA 



- ๑๒ - 
 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาสตรีและการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและ
วัฒนธรรม 
 

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาสตรีและการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคม
และวัฒนธรรม จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีประเทศเข้าร่วมการประชุม จ านวน ๑๓ ประเทศ 
ได้แก่ อัฟกานิสถาน กัมพูชา อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก รัสเซีย ตุรกี คูเวต ปากีสถาน คาซัคสถาน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
และประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติเลือก พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนฯ ท าหน้าที่ประธานการประชุม และผู้แทนจากอัฟกานิสถานท าหน้าที่รองประธานการประชุม โดยนาย 
Ali KHORRAM รองเลขาธิการ APA ท าหน้าที่ผู้ช่วยประธานการประชุม 
 

 ภายหลังจากที่ประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยขอบคุณรัฐสภาตุรกีที่ได้จัดการประชุมสมัชชาใหญ่ 
APA ในครั้งนี ้และเมื่อที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงได้ด าเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม 
 

 ส าหรับประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์สมาชิกรัฐสภาสตรีที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาสตรี โดย ดร. R. Kavachikan สมาชิกรัฐสภาตุรกีและหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาตุรกีใน
สหภาพรัฐสภา (IPU) ได้น าเสนอรายงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสตรี โดน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง และน าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจต่อสถานการณ์ของสตรีในด้านต่าง ๆ 
ของตุรก ี
 

 นอกจากนี้ ผู้แทนจากประเทศที่เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทสตรีของ
ประเทศตน อาทิ อิหร่าน คาซัคสถาน รัสเซีย และปากีสถาน 
 

 ทางด้านผู้แทนจากอิรัก ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของสตรีในประเทศว่า ขณะนี้ยังมีสตรีชาวอิรักที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยสงคราม ดังเช่นชนกลุ่มน้อย IZADI ในอิรัก นอกจากนี้ ผู้แทนอินโดนีเซียยังเสนอให้มีการพบปะ
ระหว่างผู้น าเด็กหญิงกับผู้น าประเทศต่าง ๆ ในการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีที่กรุงเทพฯ 
 

 นาย KHORRAM รองเลขาธิการ APA ได้กล่าวถึงข้อมติคณะมนตรีความมั่งคงแห่งสหประชาชาติ 
(UNSC) เกี่ยวกับสถานการณ์ของประชาชนในพื้นท่ีความขัดแย้งต่าง ๆ และขอให้ผู้แทนรัฐสภาอิหร่านได้น าส่ง
รายงานเกี่ยวกับบทบาททางด้านของกีฬาในการส่งเสริมบทบาทของสตรีมายังส านักงานเลขาธิการ APA เพ่ือ
อภิปรายสมาชิกรัฐสภาสตรีที่กรุงเทพมหานคร  
 

 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมที่ประชุมมีมติรับรองร่างข้อมติว่าด้วย
สังคมและวัฒนธรรม จ านวน ๙ ข้อมต ิดังนี้ 

๑. ร่างข้อมติว่าด้วยมาตรการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม
ในเอเชีย 

๒. ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมือของเอเชียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. ร่างข้อมติว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านความเท่าเทียมกันทางสุขภาพ 
๔. ร่างข้อมติว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาเอเชียเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
๕. ร่างข้อมติว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาสตรีเอเชียด้านสตรี 
๖. ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมข้อตกลงและความกลมเกลียวทางความเชื่อระหว่างศาสนาต่าง ๆ ในโลก 
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๗. ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมายและนิติบัญญัติในการต่อต้านการขนยายวัตถุทาง
วัฒนธรรมในเอเชีย 

๘. ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลในการต่อต้านการค้ายาเสพติดในเอเชีย 
๙. ร่างข้อมตวิ่าด้วยความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อซีเรีย อิรัก เยเมน และเมียนมา ซึ่งมีแนวโน้ม

ก่อให้เกิดหายนะทางด้านมนุษยธรรม 
 

 
 

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนฯ  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA 

 

  
 

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ่ายภาพร่วมกับ ดร. Ali Khorram รองเลขาธิการ APA  
ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA  
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คณะผู้แทนในการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของ APA ถ่ายภาพร่วมกับ 
พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม และรองประธาน APA 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองและการประชุมคณะท างานว่าด้วยการจัดตั้งรัฐสภาเอเชีย 
 

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมือง จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีประเทศ
ผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน ๑๓ ประเทศ ประกอบด้วย อาเซอร์ไบจาน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน 
จอร์แดน เลบานอน ปากีสถาน ปาเลสไตน์ รัสเซีย ตุรกี และประเทศไทย โดยภายหลังจากที่ประชุมได้รับรอง
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว นาย Chhit Kim YEAT สมาชิกวุฒิสภากัมพูชาได้รับเลือกเป็นประธานการประชุม 
นาย Kohkan สมาชิกรัฐสภาอิหร่าน ได้รับเลือกท าหน้าที่รองประธานการประชุม และนาย Ali KHORRAM 
รองเลขาธิการ APA ท าหน้าทีส่นับสนุนประธานด าเนินการประชุม 
 

 นาย Ali KHORRAM รองเลขาธิการ APA ได้กล่าวอ้างถึงแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดตั้งคณะท างาน
ว่าด้วยการจัดตั้งรัฐสภาเอเชีย โดยมาจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองที่น าเสนอโดยผู้แทนจากปากีสถาน 
ณ เมืองกวาดาร์ ปากีสถาน (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) ซึ่งเสนอให้มีการจัดตั้งคณะท างานที่มีองค์ประกอบแบบเปิดกว้าง 
(open ended working group) เพ่ือติดตามและพัฒนาแนวคิดในการจัดตั้งรัฐสภาเอเชีย ดังนั้น เพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอย่างไม่ล่าช้า ส านักงานเลขาธิการ APA จึงได้มีการเตรียมการจัดท าแบบสอบถาม เพ่ือด าเนินการศึกษาวิจัย 
โดยต้องการค าตอบจากรัฐสภาประเทศสมาชิกในการน าเสนอแนวคิดหากมีการจัดตั้งรัฐสภาเอเชีย และน าแนวทาง
ดังกล่าวมาจัดท าเป็น Roadmap ในการกรุยทางไปสู่การจัดตั้งรัฐสภาเอเชีย ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการ APA 
ได้ประสานงานไปยังรัฐสภาประเทศสมาชิกเพื่อตอบค าถามและขอให้น าเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะท างาน
เพ่ือด าเนินการดังกล่าว ค าตอบของค าถามต่าง ๆ ในแบบสอบถามจะเป็นพ้ืนฐานในการอภิปรายและพิจารณาใน
คณะท างาน ดังนั้น ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จะเป็นเสมือนฐานข้อมูลทางความคิด (Think Tank) ส าคัญต่อคณะท างาน
ในการสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อแนวคิดการจัดตั้งรัฐสภาเอเชีย การประชุมคณะท างานดังกล่าวจะเป็นคณะท างาน
พิเศษภายใต้คณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมือง ซึ่งอาจจัดการประชุมร่วมกันไปและ/หรือจัดการประชุมแยกส่วน
จากการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองก็ได้หากมีกรณีจ าเป็น 
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 คณะท างานว่าด้วยการจัดตั้งรัฐสภาเอเชียอาจท างานเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการพิเศษว่าด้วย
การก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย (SCCAP) ซึ่งหมายถึงความพยายามที่จะพัฒนาแนวคิดรัฐสภาเอเชียในการประชุมที่สมาชิก-
รัฐสภาจะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ โดยเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาได้ตอบสนองต่อการประสานติดต่อที่ได้รับ
จากส านักงานเลขาธิการ APA อย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งหากได้รับค าตอบจากรัฐสภาประเทศสมาชิก
รวดเร็วเท่าไร ก็จะสามารถด าเนินการจัดการประชุมคณะท างานได้รวดเร็วเท่านั้น ทั้งนี้ ก าหนดส่งแบบสอบถาม
ดังกล่าวก าหนดไว้ไม่เกินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะท างานว่าด้วยการจัดตั้ง
รัฐสภาเอเชียอีกด้วย 
 

 พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ใน APA ได้แสดง
ความพร้อมในการจัดการประชุมคณะท างานว่าด้วยการจัดตั้งรัฐสภาเอเชียที่กรุงเทพฯ หากส านักงานเลขาธิการ 
APA สามารถด าเนินการประสานงานประเทศสมาชิกและได้รับค าตอบแบบสอบถามครบถ้วน มีข้อมูลพร้อมในการ
จัดการประชุมคณะท างานดังกล่าว อย่างไรก็ดี สมาชิกรัฐสภาประเทศปากีสถานได้แสดงความเห็นว่า หากข้อก าหนด
ในหลักการได้รับการรับรองจากคณะท างาน และถูกกล่าวถึงในปฏิญญาอิสตันบูล ปากีสถานก็พร้อมที่จะจัดประชุม
คณะท างานดังกล่าวในกรุงอิสลามาบัดเช่นเดียวกัน 
 

 นอกจากนี้ รองเลขาธิการ APA ได้สรุปภาพรวมในประเด็นดังกล่าวดังนี้ 
- สมาชิกรัฐสภาทั้งหมดควรตอบแบบสอบถามเพ่ือน ามาเป็นพ้ืนฐานในการอภิปรายและพิจารณา 

รวมถึงน าเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะท างาน 
- การประชุมคณะท างานฯ ครั้งแรกจะมีขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๖๒ ต่อจากการประชุม

คณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม และครั้งถัดไปทีก่รุงอิสลามมาบัด 
- ส านักงานเลขาธิการ APA จะท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาธิการของคณะท างาน ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมาธิการ

ว่าด้วยการเมือง 
 

นอกจากนี้ ในส่วนของร่างข้อมติว่าด้วยการเมือง ผู้แทนจากปากีสถานเสนอขอแก้ไขย่อหน้าที่ ๓ 
ในร่างข้อมติว่าด้วยการไปสู่รัฐสภาเอเชีย ซึ่งประธานการประชุมได้ขอให้รัฐสภาปากีสถานได้น าเสนอการขอแก้ไข
มาในรูปของลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองได้ให้การรับรองร่างข้อมติจ านวน 
๗ ร่างข้อมต ิเพ่ือให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ได้ให้การรับรองต่อไป ได้แก่ 

- ร่างข้อมติว่าด้วยการมุ่งสู่รัฐสภาเอเชีย 
- ร่างข้อมติว่าด้วยธรรมาภิบาลที่ดี 
- ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยุติธรรม 
- ร่างข้อมติว่าด้วยแนวปฏิบัติทางรัฐสภาที่ดี 
- ร่างข้อมติว่าด้วยการสร้างความรุ่งเรืองในเอเชียผ่านกระบวนการมิตรภาพและความร่วมมือ 
- ร่างข้อมติว่าด้วยการท างานร่วมกันระหว่างรัฐสภาในเอเชียและรัฐบาลเพ่ือความรุ่งเรืองในเอเชีย 
- ร่างข้อมติว่าด้วยการสนับสนุนจากรัฐสภาในเอเชียเพื่อประชาชนชาวปาเลสไตน์ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงาน 
 

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงาน จัดขึ้นในศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
โดยมีประเทศผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน ๑๗ ประเทศ ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก 
อินเดีย อินโดนีเซีย จอร์แดน คูเวต เลบานอน ปากีสถาน ปาเลสไตน์ รัสเซีย เวียดนาม ตุรกี และประเทศไทย 
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 ภายหลังจากที่ประชุมได้ให้การรับรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณ
และแผนงานแล้ว ที่ประชุมได้มีมติเลือกนาง TALEBANI สมาชิกรัฐสภาอิรัก ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ
นาย Chhit Kim YEAT สมาชิกวุฒิสภากัมพูชา ท าหน้าที่รองประธานการประชุม โดยมี นาย Ali KHORRAM 
รองเลขาธิการ APA ท าหน้าที่ช่วยประธานการประชุม โดยนาง TALEBANI ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และกล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ณ กรุงแบกแดด 
สาธารณรัฐอิรัก อย่างแน่นอนในราวเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ส าหรับก าหนดวันจัดการประชุมอย่างเป็นทางการ
จะได้แจ้งผ่านไปยังส านักงานเลขาธิการ APA อีกครั้งหนึ่ง 
 

 จากที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ข้อมติว่าด้วยแผน
งบประมาณของ APA ข้อที่ ๘ ร่างข้อมติที่ APA/Res/2017/14) เลขาธิการ APA ได้ประสานไปยังรัฐสภาสมาชิก 
APA เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้น าเสนอแนวทางการช าระเงินค่าบ ารุงรายปีให้แก่ APA ๓ แนวทาง ได้แก ่

๑. การช าระเงินค่าบ ารุงเป็นไปตามสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
๒. การช าระเงินค่าบ ารุงเป็นไปในอัตราเทียบเท่ากัน 
๓. การช าระเงินค่าบ ารุงแบบผสมผสาน คือ มีการจัดเก็บแรกเริ่มในอัตราเทียบเท่ากัน และบวกเพ่ิมขึ้น

ตามสัดส่วน GDP 
 

 โดยนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ประเทศสมาชิก APA ส่วนใหญ่ได้มีการตอบกลับมายังส านักงานเลขาธิการ 
APA โดยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้มีความเห็นว่าควรมีการช าระเงินค่าบ ารุงเป็นไปตามสัดส่วน GDP และน้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
เห็นว่าควรมีการช าระเงินค่าบ ารุงเป็นไปในอัตราเทียบเท่ากัน ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการ APA เห็นว่าแนวทางที่ ๓ 
คือแบบผสมผสาน คือมีการจัดเก็บแรกเริ่มในอัตราเทียบเท่ากันและบวกเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วน GDP ของแต่ละประเทศ
น่าจะเป็นแนวทางท่ีทุกประเทศพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

 ทีป่ระชุมได้มกีารพิจารณาและอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยผู้แทนจากรัสเซียกล่าวสนับสนุน
แนวคิดในการช าระค่าบ ารุงแก่ APA และสนับสนุนแนวทางการจัดเก็บตามสัดส่วน GDP และทุก ๆ แนวทาง 
แต่การจัดเก็บและระเบียบทางการเงินจะต้องมีการด าเนินการอย่างโปร่งใส 
 

 ผู้แทนจากคูเวตชี้ว่า ประเด็นเรื่องของการช าระเงินค่าบ ารุงนั้นได้มีการพิจารณาและอภิปรายกันมา
มากกว่า ๓ ปี เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว ได้มีการพิจารณากันแล้วว่าจะมีการจัดเก็บในลักษณะที่เท่ากันทั้งหมดในการประชุม
ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเพ่ิมเติมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากในบางโอกาส
มีความจ าเป็นต้องอาศัยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเพ่ือศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ขอขอบคุณรัฐสภาอิหร่านที่ได้แสดงความมีน้ าใจในการออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม 
การแสดงความเห็นก็เพ่ือให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและตัดสินใจไปในแนวทางที่ถูกต้อง 
 

 ผู้แทนจากกัมพูชากล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๑๒ ปีที่ APA ได้จัดตั้งขึ้นมายังไม่มีประเทศสมาชิกใด
ช าระเงินค่าบ ารุง กัมพูชาต้องขอขอบคุณอิหร่านเป็นอย่างยิ่ง และขณะนี้ APA เป็นองค์กรที่แข็งแกร่งพอที่จะยืน
บนขาของตนเอง ซึ่งรัฐสภากัมพูชาแสดงความพร้อมในการช าระเงินค่าบ ารุงไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม 
 

 ผู้แทนจากปากีสถานกล่าวเพ่ิมเติมว่า ปากีสถานประสงค์ช าระเงินค่าบ ารุง ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ดังที่ได้น าเสนอในเอกสารต่อส านักงานเลขาธิการ APA ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการ APA ได้น าเสนอในรายงาน
ของเลขาธิการฯ ที่ได้แจ้งเวียนไปยังประเทศสมาชิก 
 



- ๑๗ - 
 
 

 ผู้แทนจากเวียดนาม ได้ขอให้ส านักงานเลขาธิการ APA ชี้แจงถึงที่มาของจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์-
สหรัฐฯ ที่น าเสนอในรายงานของเลขาธิการ APA เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ผู้แทนจากตุรกี ได้อ้างถึงค ากล่าวของประธานสภาตุรกี นาย YILDIRIM ในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างรัฐสภา APA และย้ าถึงความจ าเป็นในการรับรองแนวทางการช าระเงินค่าบ ารุง APA ให้มีความรวดเร็ว
เท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก่อนจะเริ่มการช าระจะต้องด าเนินการจัดท าระเบียบต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนการเดินทางไปยัง
กรุงแบกแดด 
 

 ทั้งนี้ นาย Ali KHORRAM รองเลขาธิการ APA ได้กล่าวชี้แจงว่า รัฐสภาอิหร่านได้จัดซื้ออาคารเพ่ือ
ด าเนินการเป็นส านักงานเลขาธิการ APA และข้อตกลงดังกล่าวได้ลงนามโดยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน
โดยมีสิทธิเทียบเท่าทางการทูต โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาอิหร่าน และนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา รัฐสภา
อิหร่านได้พยายามกระตุ้นให้ APA ได้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ ของ
ส านักงานเลขาธิการ APA โดยในขณะเดียวกันก็เปิดกว้างในการรับเจ้าหน้าที่จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของส านักงานเลขาธิการ APA อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมคณะมนตรีบริหารได้มีการรับรองร่างข้อมติด้าน
ดังกล่าวทุกป ีเพ่ือให้เกิดแนวทางการช าระเงินค่าบ ารุงที่ชัดเจน โดยรัฐสภาอิหร่านได้ยืดระยะเวลาการสนับสนุน
เงินทุนมาโดยตลอด ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการ APA จึงขอความร่วมมือประเทศสมาชิกได้ให้การรับรองแนวทาง 
การช าระเงินค่าบ ารุงดังกล่าว 
 

 ทีป่ระชุมมีมติให้การรับรองร่างข้อมติว่าด้วยงบประมาณและแผนงาน ส าหรับในวาระอ่ืน ๆ ที่รัสเซีย
ได้ขอให้สหภาพแห่งเบลารุส (Union of Belarus) เป็นองค์กรผู้สังเกตการณ์ ที่ประชุมขอให้มีการน าเสนอมายัง
ส านักงานเลขาธิการ APA เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อน าเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
 
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ โดยมีประเทศสมาชิก จ านวน ๑๗ ประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ อัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน กัมพูชา 
จีน ไซปรัส อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก จอร์แดน คูเวต ปากีสถาน ปาเลสไตน์ รัสเซีย ตุรกี เวียดนาม และ
ประเทศไทย โดยภายหลังจากที่ประชุมให้การรับรองร่างระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้เลือก
ผู้ท าหน้าที่ในการประชุม ดังนี้ 
 

 ที่ประชุมมีมติเลือกนาย LYASCHENKO สมาชิกรัฐสภารัสเซีย ท าหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ 
นาย AL-HADID สมาชิกรัฐสภาจอร์แดนท าหน้าที่รองประธานการประชุมฯ และนาย Ali KHORRAM รองเลขาธิการ 
APA ท าหน้าที่ผู้ช่วยประธานการประชุมฯ โดยภายหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง ประธานการประชุมได้กล่าวเปิด
การประชุม โดยแจ้งแก่ท่ีประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 
๒๕๖๒ สภาดูมาของรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในทางภาคเหนือของประเทศช่วงฤดูร้อน ทั้งนี้ รัสเซียอยากขอความร่วมมือประเทศต่าง ๆ ในการหามาตรการในการ
รับมือกับมาตรการทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกที่มีการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจฝ่ายเดียว (unilateral measures) 
ตลอดจนขอบคุณปากีสถานที่ได้ตอบสนองต่อแนวคิดกองทุนสีเขียว (Green Funding) ที่รัสเซียได้น าเสนอ ซึ่งจะ
ได้มีการน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวต่อไป 
 

 



- ๑๘ - 
 
 

 จากนั้น นาย Ali KHORRAM รองเลขาธิการ APA ได้กล่าวถึงร่างข้อมติว่าด้วยเศรษฐกิจและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งได้รับการรับรองบรรจุในระเบียบวาระจากที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ ที่ผ่านมาและ
ขอให้ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข โดยหากที่ประชุมเห็นชอบจะได้น าส่งไปยังที่ประชุมสมัชชาใหญ่เพ่ือให้
การรับรองเป็นขอ้มติว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมิได้มีการแก้ไขร่างข้อมติทั้ง ๖ ฉบับจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม เมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ณ เมืองลีมาซอล สาธารณรัฐไซปรัส แต่ประการใด 
 

 ทั้งนี้ ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นาย TORNARITIS สมาชิกรัฐสภาไซปรัสได้น าเสนอผลการประชุม
คณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดขึ้น ณ อ่าวพิสซูรี เมืองลีมาซอล สาธารณรัฐไซปรัส 
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดและปัญหาที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐไซปรัส และคาดหวังหนทางการแก้ 
ปัญหาที่จะสามารถเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของตุรกี ทั้งนี้ ผู้แทนจากตุรกีได้กล่าวว่า ตุรกีและไซปรัสเหนือมีความพร้อม
ที่จะหาหนทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

 นาย LYASCHENKO ประธานการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมว่า คณะผู้แทนรัสเซียก าลังยกร่างข้อมติ
ว่าด้วยพ้ืนที่การค้าเสรีในเอเชีย ด้วยเหตุผลที่จะปกป้องเศรษฐกิจในภูมิภาค ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การการค้าโลก (WTO) 
ปกป้องเพียงแต่ชาติตะวันตกและสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตในปัจจุบัน 
 

 นาย Ali KHORRAM รองเลขาธิการ APA ได้แสดงความยินดีต่อแนวคิดของรัสเซีย และขอให้ทาง
รัสเซียนั้นได้แจ้งน าส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรมายังส านักงานเลขาธิการ APA เพ่ือแจ้งเวียนไปยังประเทศสมาชิก 
และกล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งต่อไปในปี ๒๕๖๒ ที่ประชุมจะได้น าร่างข้อมติดังกล่าวมาพิจารณา
ร่วมกับร่างข้อมติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ผู้แทนจากปากีสถานได้กล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
โดยย้ าว่าสมาชิกรัฐสภาจ าเป็นต้องแสดงบทบาทที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปากีสถาน
ได้ใช้งบประมาณมากกว่า ๒๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 นาย KOOHKAN สมาชิกรัฐสภาอิหร่าน ได้กล่าวถึงความต้องการของ APA ในการสร้างความร่วมมือ
ทางการค้า การต่อต้านการก่อการร้าย และอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างการรวมตัวกันของเอเชีย ผ่านกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ  
 

 นาย Ali KHORRAM รองเลขาธิการ APA ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค าถามต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อคิดเห็น
กองทุนสีเขียวที่มีต่อประเทศสมาชิกทางด้านของทรัพยากรน้ า ซึ่งรัฐสภารัสเซียได้ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว 
 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติรับรองร่างข้อมติว่าด้วย
เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนจ านวน ๖ ฉบับ ได้แก่ 

๑.  ร่างข้อมติว่าด้วยกิจการด้านการเงิน : การให้ความมั่นใจในการความพยายามเพ่ือการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

๒.  ร่างข้อมติว่าด้วยบทบาทของรัฐสภาสมาชิก APA ในการรับรองกฎหมายที่สนับสนุนการด าเนินการ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓.  ร่างข้อมติว่าด้วยการบูรณาการตลาดพลังงานในเอเชีย 
๔.  ร่างข้อมติว่าด้วยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
๕.  ร่างข้อมติว่าด้วยการขจัดความยากจนในเอเชีย 
๖.  ร่างข้อมติว่าด้วยแหล่งน้ าและสุขาภิบาลในเอเชีย 



- ๑๙ - 
 
 

พิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย 
 

 พิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย จัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยนาง Asuman ERDOGAN สมาชิกรัฐสภาตุรกีท าหน้าที่ประธานการประชุมสมัชชาใหญ่
และท าหน้าที่แทนประธานรัฐสภาตุรกีเปิดการประชุม นาย VINH สมาชิกรัฐสภาเวียดนามท าหน้าที่รองประธาน
การประชุม โดยมี นาย Mohammad Reza MAJIDI เลขาธิการ APA และนาย Ali KHORRAM รองเลขาธิการ 
APA ท าหน้าที่ผู้ช่วยประธานการประชุม และนาง N.SEDIQ สมาชิกวุฒิสภาปากีสถาน ท าหน้าที่ผู้กล่าวรายงาน
การประชุม 
 

 โดยรายงานการประชุมในส่วนต่าง ๆ ได้ถูกน าเสนอโดยผู้ท าหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ
ด้านต่าง ๆ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

๑. รายงานการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ น าเสนอโดย นาง N.SADIQ สมาชิกวุฒิสภาปากีสถาน 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมือง น าเสนอโดย นาย Chhit Kim YEAT สมาชิก

วุฒิสภากัมพูชา 
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงาน น าเสนอโดย นาง TALEBANI 

สมาชิกรัฐสภาอิรัก 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม น าเสนอโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ใน APA และประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม  

๕. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน น าเสนอโดย นาย 
ALHADID สมาชิกรัฐสภาจอร์แดน 
 

จากนั้น ฝ่ายเลขานุการการประชุมได้น าเสนอร่างปฏิญญาอิสตันบูลให้แก่ที่ประชุมได้พิจารณา 
 

นาย KHORRAM รองเลขาธิการ APA ได้ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
- เนื่องจากระยะเวลาการเตรียมการจัดท ารายงานการประชุมที่มีจ ากัด อาจจะยังมีข้อบกพร่อง

บางประการ อย่างไรก็ดี ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ด าเนินการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด 
- คณะผู้แทนจากติมอร์ตะวันออกได้น าส่งความต้องการเป็นสมาชิก APA มายังส านักงานเลขาธิการ 

APA ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการฯ ยังรอเอกสารค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยประธานสภาของประเทศ
ดังกล่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพ่ือการรับรองติมอร์ตะวันออกเป็นสมาชิก APA 

- ข้อเสนอในการรวม “พันธมิตร” ส านักงานเลขาธิการ APA ขอให้รัฐสภาตุรกีได้ส่งค าชี้แจงเพ่ือแจ้งเวียน
ไปยังรัฐสภาประเทศสมาชิกเพ่ือพิจารณาและตัดสินใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าว 

- ส านักงานเลขาธิการ APA แสดงความขอบคุณรัฐสภาสมาชิก APA ทุกประเทศในการเข้าร่วม
การประชุมภายใต้ความยุ่งยากมากมาย อย่างไรก็ดี การประชุมดังกล่าวได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือที่ดี
ของรัฐสภาตุรกีในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว 
 

ในตอนท้าย นาง Asuman ERDOGAN สมาชิกรัฐสภาตุรกี ประธานการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ 
ได้กล่าวปิดการประชุม โดยขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนในการเข้าร่วมให้ความร่วมมือและสร้างแนวทางอัน
สร้างสรรค์ต่อวัตถุประสงค์ของ APA 
 

 



- ๒๐ - 
 
 

การประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ครั้งที่ ๑๑ สิ้นสุดลงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกาของวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
 

 
   

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธาน APA 
กล่าวรายงานการประชุมฯ ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA 

 
บทสรุปร่างปฏิญญาอิสตันบูล 
 

 ปฏิญญาอิสตันบูลประกอบด้วยความเห็นชอบร่วมกันของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม
สมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรก ีประกอบด้วย อัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน กัมพูชา จีน ไซปรัส อินเดียอินโดนีเซีย 
อิหร่าน อิรัก จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ประเทศไทย เวียดนาม 
และตุรกี ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมในคราวนี้ โดยค าเชิญของ นาย Binali YALDIRIM ประธานรัฐสภา
ตุรกี โดยปฏิญญาได้กล่าวถึงรากเหง้าของความเป็นเอเชียที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง 
และอารยธรรมที่หลากหลาย ที่ประเทศสมาชิกต่าง ๆ เห็นถึงความส าคัญในการให้ความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งพรมแดนไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่ประการใด 
 

 นอกจากนี้ ยังเห็นร่วมกันในการตระหนักถึงความท้าทาย ภัยคุกคามต่าง ๆ อาทิ ภัยก่อการร้าย 
แนวความคิดสุดโต่ง อันน ามาซึ่งความทุกข์ทรมานของประชาชนในเอเชีย โดยเฉพาะเด็กและสตรี ที่ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรงและภัยก่อการร้าย อันเกี่ยวเนื่องมาจากวัฒนธรรม อารยธรรม ความเชื่อทางศาสนา โดยเรียกร้องให้
ประเทศสมาชิก รวมถึงประชาคมระหว่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบ
ต่อความรุนแรงดังกล่าว โดยเฉพาะได้แสดงความเห็นใจต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของอิสราเอล 
 



- ๒๑ - 
 
 

 ปฏิญญาอิสตันบูลยังเน้นถึงความส าคัญของการด ารงไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพและ
การพัฒนาผ่านการท าความเข้าใจ ข้อตกลง ความร่วมมือและสมัครสมานสามัคคีของประเทศต่าง ๆ ให้ความส าคัญ
ของการพัฒนาโครงการสร้างความเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมใหม่ (Belt and Road Initiative) อันจะน ามาซึ่ง
ผลประโยชน์ร่วมกันของชาวเอเชีย และตระหนักว่า การสร้างการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ในเอเชีย จะสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสวัสดิการทางสังคมที่ดีขึ้น ตลอดจน 
ส่งเสริมกระบวนการค้าเสรีในภูมิภาค และสร้างมาตรฐานและบรรทัดฐานเฉพาะตนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ ปฏิญญาอิสตันบูลยังแสดงให้เห็นว่าประเทศสมาชิก APA ไม่ให้การยอมรับการคว่ าบาตรและ
มาตรการการตอบโต้ระหว่างประเทศฝ่ายเดียวที่มีต่อประเทศสมาชิก APA 
 

 ส าหรับในประเด็นการจัดตั้งรัฐสภาเอเชียนั้น ได้มีการรับทราบการจัดตั้งคณะท างานพิเศษในการ
จัดตั้งรัฐสภาเอเชีย (SCCAP) ภายใต้คณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองเพ่ือพิจารณาประเด็นดังกล่าว   
 

  ทั้งนี้ ในปฏิญญาอิสตันบูลได้เรียกร้องและแสดงความต้องการให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมด าเนินการ
ดังนี้ 

๑. ยืนยันการสนับสนุนความเป็นเอกราชของรัฐปาเลสไตน์ตามแนวพรมแดนปี ค.ศ. ๑๙๖๗ บนพรมแดน
เยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวง และประณามกิจกรรมอันผิดกฎหมายทุกอย่างที่จะละเมิดกฎหมายและข้อตกลงระหว่าง-
ประเทศ และสิทธิมนุษยชนที่มีมาจากชาวอิสราเอล 

๒. สนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตน์ในการต่อต้านชาวอิสราเอลเพื่อรักษาดินแดนอันเป็นเอกราช
ของปาเลสไตน์และกรุงเยรูซาเล็มอันเป็นเมืองหลวง 

๓. ยินดีต่อข้อมติขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เชิญให้ประเทศสมาชิก
ไม่เคลื่อนย้ายสถานเอกอัครราชทูตของตนไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และขอให้ประเทศสมาชิก APA ได้ปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าว และกระตุ้นไปยังประชาคมระหว่างประเทศด าเนินการตามกระบวนการสนัติภาพ และตามแนวทางสันติภาพ
แห่งอาหรับ (Arab Peace Initiative) 

๔. เรียกร้องให้รัฐบาลของเมียนมาและบังกลาเทศได้ร่วมมือกันน าผู้อพยพชาวโรฮีนจากลับไปยัง
รัฐยะห์ไข ่และด ารงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและด ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และกระตุ้นรัฐบาลเมียนมาให้หา
แนวทางแก้ปัญหาระยะยาวต่อวิกฤตชาวโรฮีนจา และด าเนินการตามข้อแนะน าและกรอบระยะเวลาการด าเนินการ
ของคณะมนตรีที่ปรึกษารัฐยะห์ไข่ (Rakhine Advisory Commission) อีกทั้งเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ
ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพชาวโรฮีนจา 

๕. เรียกร้องให้มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อเยเมน ต่อสถานการณ์ความเลวร้าย
ทางด้านมนุษยธรรม 

๖. แสดงการประณามอย่างรุนแรงต่อการฆาตกรรมนาย Jamal Khashogi สื่อมวลชนชาวซาอุดีอารเบีย 
ตลอดจนเรียกร้องความรับผิดชอบและความยุติธรรมต่อการเสียชีวิตของบุคคลดังกล่าว อีกท้ังกระตุ้นภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องให้มีการด าเนินการให้เหตุการณ์เช่นนี้ไม่เกิดข้ึนซ้ าอีก 

๗. ยืนยันความผูกพันของสมาชิก APA ในการท างานต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
คณะท างานในการเข้าสู่การจัดตั้งรัฐสภาเอเชีย 

๘. ยินดีต่อข้อเสนอของตุรกีต่อสมาชิก APA ในกลุ่มประเทศพันธมิตรทางด้านอารยธรรมในองค์การ
สหประชาชาติในการสร้างข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกและแนวคิดสุดขั้วต่าง ๆ  
 
 
 



- ๒๒ - 
 
 

๙. ขอบคุณรัฐสภาตุรกีส าหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมิตรไมตรีในการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ 
ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย และยินดีต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๒ ของปากีสถาน
ต่อไป 
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จัดท ารายงานการประชุม 
นายกิตติ  เสรีประยูร 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
เลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 


